

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7107

หน้า: 1(ขวา), 27

Col.Inch: 38.62

Ad Value: 32,827

PRValue (x3): 98,481

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กสทช.'ยังเจียบสังกัด? ADVANCซื้อ3BBไม่คืบ

'กสทช.'ยังเจียบสังกัด? ADVANCซื้อ3BBไม่คืบ

กสทช. NO Signal! สังกัดกลางซอยสายลม ล่าสุด "ไตรรัตน์" ยังไม่อนุมัติแผน AIS ซื้อ 3BB ระบุเอกสารไม่ครบ ด้านวงในมองหากยึดเยื่อกระทบแผนขยายฐานบรอดแบนด์ เอไอเอสอาจต้องใช้แผนสำรอง ด้านโบรกฯ มองส่งผลดีต่อคู่แข่งอย่างทรู แต่เชื่อไม่ยึดเยื่อนาน 10 เดือนเหมือน ทรูควบดีแตก

อ่านต่อหน้า 27

'กสทช.'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC (AIS) ยื่นเสนอขออนุมัติซื้อหุ้นบริษัท ทรูเปิดที่ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) หรือ 3BB ตั้งแต่เดือน ธ.ค.ปี 2565 เป็นต้นมา

ล่าสุด นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าล่าสุดที่ทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ได้ยื่นเอกสารเข้ามาที่สำนักงาน กสทช.เพื่อขออนุมัติเข้าซื้อหุ้นบริษัท ทรูเปิดที่ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) หรือ 3BB และเข้าซื้อหน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) หลังกลับไปจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามที่ กสทช.ระบุ

ทั้งนี้ปัจจุบัน กสทช. อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ เบื้องต้นจากการตรวจสอบเอกสารที่ส่งกลับมาใหม่ยังไม่ครบ ซึ่ง

หลังจากที่ทาง กสทช.ตรวจสอบเอกสารแล้วเสร็จจะมีการสรุปข้อมูลกลับไปให้ AIS อีกครั้ง เพื่อกลับไปทำเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมและส่งกลับมาใหม่

โดยทาง AIS จะต้องเร่งส่งเอกสารกลับมาเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว โดยทาง กสทช.จะเริ่มนับเป็นวันแรกตั้งแต่เอกสารเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากการตรวจสอบเอกสารฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ จะมีการนำเรื่องเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. (คณะกรรมการ

กสทช.) เพื่อพิจารณาการดำเนินการต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจากวงการสื่อสารเปิดเผยว่า AIS ได้ยื่นเอกสารไปหลายครั้งแล้ว แต่ กสทช.ก็ยังไม่เห็นชอบ ยังคงให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ยื่นไปถึง 3 ราย ให้เลือก กสทช.ก็ยังไม่เลือกรายชื่อดังกล่าว ซึ่งมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อแผนงานของ เอไอเอส ในการขยายฐานบรอดแบนด์ หากยังมีความล่าช้าอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเอไอเอสอาจต้องใช้แผนสำรอง

นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก

ทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด กล่าวว่า ความล่าช้าของแผนการเข้าซื้อ 3BB ย่อมส่งผลดีต่อคู่แข่งอย่าง TRUE ที่เป็นบรอดแบนด์เบอร์หนึ่งอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ หากดีล ADVANC ซื้อ 3BB เสร็จ จะเกิดการรวมสมาชิกระหว่าง AIS Fibre จำนวน 1.86 ล้านราย และ 3BB Broadband จำนวน 3.65 ล้านราย รวมเป็นทั้งสิ้น 5.51 ล้านราย ซึ่งจะสูงกว่า true online ที่มีจำนวนลูกค้า 4.73 ล้านราย และตามมาด้วย NT (โทรคมนาคมแห่งชาติ) ที่มีจำนวนลูกค้า 2.60 ล้านราย

อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อ 3BB จะไม่ทำให้เกิดการผูกขาด เนื่องจากมีผู้ให้บริการอยู่กว่า 3 ราย ทั้ง AIS, TRUE และ NT ไม่เหมือนกับกรณีของทรูกับดีแตก หลังควบรวมกิจการกันแล้ว จะเหลือผู้ให้บริการอยู่แค่ 2 ราย คือ ทรู และ เอไอเอส

ดังนั้นจึงมองว่าการพิจารณาของ กสทช. ไม่น่าจะนานเหมือนกับกรณีของทรูกับดีแตก (ประมาณ 10 เดือน) แต่อย่างไรก็ตาม กรณีของ AIS กับ 3BB ต้องได้รับการอนุมัติจากบอร์ด กสทช.ก่อน ซึ่งแตกต่างกับกรณีของทรูกับดีแตก ที่แค่รับทราบเท่านั้น ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7107

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 42.55

Ad Value: 36,167.50

PRValue (x3): 108,502.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น



• เกียรติทอง ร่วงไวยากร

หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระบอกลีภัยอิสระแห่งตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566... รอลผลประชุม กน... ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภูมิภาค แม้ว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านหลายประเทศยังคงหยุดตรุษจีน วันที่ 25 ม.ค.นี้ จับตาประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน อาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง วานนี้ดัชนี ปิดที่ 1,684 จุด เพิ่มขึ้น 6.79 จุด... หุ้น THCOM ราคาติดจรวดวานนี้ หลัง ศาลไม่รับคุ้มครองชั่วคราว หลังจากศาลปกครองกลางยกคำขอคุ้มครองชั่วคราว กรณี “ศรีสุวรรณ จรรยา” ยื่นฟ้องล้มประมูลวง โฉจรวดเทียม สัปดาห์นี้หุ้นไทยคมจ่ายเงิน งวดแรก 80 ล้านบาท หลังชนะประมูล และ คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตใช้วงโฉจร 119.5 และ 78.5 องศาตะวันออก ในราวต้นเดือน หน้า งานนี้นักวิเคราะห์ที่ตีมูลค่าหุ้นกันยกใหญ่ ถ้าไทยคมประกาศแผนชัดเจนเดือนหน้าได้ เห็นราคาวิ่งแรงแน่นอน... กสทช.ยังไม่ นับหนึ่งแผนชื่อ 3BB ไร้สัญญาณตอบรับ หลังจาก AIS ขออนุมัติจาก กสทช.เข้า ชื่อหุ้น 3BB ข้อมูลที่ส่งไป กสทช.ก็บอกว่า ยังไม่ครบ ขาดโน้มนั้นนั่น แผนการควมรวม กิจการจึงต้องเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ แต่ถ้า จะให้รอแบบทรมานกับดีแตก ลากยาวถึงสิ้นปี งานนี้อเอสคงต้องปรับแผนใหม่แน่นอน

...PRM โต 264% บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประเมิน บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ในไตรมาส 4/2565 คาดจะมีกำไรหลัก 463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 127 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อนประมาณ 439 ล้านบาท โดย คาดรายได้ 2,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 1,457 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อน ประมาณ 2,150 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการใช้น้ำมันในประเทศอื่น ซึ่งจะเพิ่มความต้องการใช้เรือขนส่งน้ำมัน ธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ รับรู้รายได้ จากเรือ VLCC 3 ลำเต็มไตรมาส รวมทั้ง เรือ Aframax มีการต่อสัญญากับลูกค้า ถึงสิ้นปี 2566 และธุรกิจ FSU ยังคงมี ดีมานด์การใช้เรือของลูกค้าและอัตราการใช้ เรือที่เพิ่มขึ้น... “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” หรือ “CPFTH” ผู้ประกอบธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรใน ประเทศไทย ประเภทสัตว์ปีก พร้อมเสนอ ขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี และ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อ ปี เปิดจองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 26-27 และวันที่ 30 มกราคม 2566 จัดจำหน่าย ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมถึงช่องทาง TrueMoney Wallet โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” จาก

ทริสเรทติ้ง... BIOTEC บมจ. ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี เทค (BIOTEC) ลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Beijing Globe Super Power New Energy Technology Development Co., Ltd. (BJGSP) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตระบบอุปกรณ์ กักเก็บพลังงานชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้าน รุ่งนิรันดร์ ตั้งธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ BIOTEC มั่นใจเฟสแรก จะเดินหน้าโครงการ พัฒนาและนำเข้าลิเทียมแบตเตอรี่ ประเภท โซลิดสเตต (Solid-state battery) เพื่อเป็น ระบบอุปกรณ์กักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ สำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือน หรือ บ้านพักอาศัย... SABINA ตั้งเป้าสูง ดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า ตั้งเป้ายอดขายปีนี้เติบโต 10% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมเดิน หน้าสร้างสถิติใหม่ทั้งยอดขายและกำไรสูงกว่า ปี 2562 ซึ่งเป็นยอดขายสูงสุดที่เคยทำได้ หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 มั่นใจเติบโตตาม ภาพรวมเศรษฐกิจ รับปัจจัยหนุนจากการ พันตัวของวงจรถักจ่ายใช้สอย จำนวนนัก- ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น วางเป้าหมายการเติบโต ทุกช่องทาง ประกอบด้วย คำปลีก Retail ออนไลน์ NSR และช่องทางรับจ้างผลิต OEM พร้อมประกาศควักเงินลงทุนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเครื่องจักร รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งด้าน ผลิตและยอดขายในอีก 10 ปีข้างหน้า ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7107

หน้า: 11(บนขวา)

Col.Inch: 16.87

Ad Value: 14,339.50

PRValue (x3): 43,018.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: THCOM ราคาพุ่ง 8.33%

THCOM ราคาพุ่ง 8.33%

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เมื่อวานนี้ (23 ม.ค. 2566) ระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 17.10 บาท ก่อนปิดตลาดที่ 16.90 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 8.33% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 624.41 ล้านบาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า จากราคาหุ้นของ THCOM ที่มีการปรับตัวขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราว กรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อขอเพิกถอนผลการประมูลสิทธิการเข้าใช้งานวงโคจรดาวเทียมของชาติ และเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้งานวงโคจรดาวเทียมฯ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้มองเป็น Neutral เนื่องจากช่วงที่มีการยื่นฟ้องในวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไม่ได้มีการตอบรับเชิงรุกอย่างมีนัยสำคัญเลย อาจจะมีลงบ้างเล็กน้อยแค่ประมาณ 30 สตางค์ หุ้นก็ปรับตัวขึ้น แม้ว่ากรณีการยื่นฟ้องดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยบวกเชิงบรรยากาศการลงทุน แต่เรื่องหลัก ๆ คือในเรื่องของทิศทางธุรกิจที่น่าจะเห็นสัญญาณดีมากขึ้นจากธุรกิจดาวเทียมที่จะหมดอายุสัมปทานดาวเทียม-ไทยคม 4 ในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าก็สามารถใช้งานต่อไปได้อีก

ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณว่าเงินลงทุนอาจไม่ได้สูงมาก นักลงทุนอาจกังวลเรื่อง การเปิดเผยในส่วนของภาพรวมการลงทุนสำหรับดาวเทียมดวงใหม่ที่มีแนวโน้มว่าเงินลงทุนโดยรวมอาจจะต่ำกว่าที่คาดหมายเอาไว้ จึงทำให้ส่งผลเป็นสัญญาณบวกต่อราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมา



ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ตระหนักรู้ ก่อนถูกดูดเงิน

6 ปีนช่าวฮือฮา กระทบความเชื่อมั่นอย่างมาก หลังพบว่าผู้ใช้บริการแอปธนาคารจำนวนมากถูกดูดเงินออกจากบัญชีโดยที่เจ้าของบัญชีไม่รู้ตัว เป็นการส่งผลให้สังคมเกิดความตื่นตัวถึงภัยออนไลน์รูปแบบใหม่ที่มิอาจชะงักการพัฒนา ยกระดับการโจรกรรมอย่างต่อเนื่อง

แน่นอนในฐานะผู้ใช้บริการ แม้ว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งแล้ว ในส่วนของผู้ใช้บริการหรือตัวธนาคารพาณิชย์เอง รวมถึงผู้กำกับดูแลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือตัวผู้ใช้งานด้วย

ล่าสุด ในส่วนของแบงก์ชาติก็มีการขยับ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน และสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งาน โดย น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และโฆษก ธปท. เปิดเผยว่า ธปท.ได้กำชับให้สถาบันการเงินปรับปรุงและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้เท่าทันวิธีการหลอกลวงรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และต้องกำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยเร็ว

ตัวอย่างเช่น กำหนดจำนวนบัญชีผู้ใช้งาน mobile banking หรือบัญชีกระเป๋า e-Wallet ของแต่ละผู้ให้บริการทางการเงิน และให้ใช้งานบน 1 อุปกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำบัญชีผู้ใช้งาน mobile banking หรือกระเป๋า e-Wallet ไปใช้ในทางไม่สุจริต มีกระบวนการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเปิดบัญชี e-Money โดยตรวจสอบให้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝาก หรือบัญชี e-Money ที่ใช้โอนเงิน สอดคล้องตรงกับชื่อเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

นอกจากนี้ ฝั่งตัวแทนบลิงก์ผ่านช่องทางข้อความสั้น (SMS) อีเมล และโซเชียลมีเดีย ที่เป็นการขอข้อมูลในการยืนยันตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) รหัส PIN หมายเลข

บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

ทางด้านภาครัฐเอง โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ได้เร่งมือบูรณาการการดำเนินงาน เดินหน้าปราบปรามการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย แก้ปัญหาซิมผีและบัญชีม้า โดยมีความคืบหน้าดังนี้

1) การแก้ปัญหาการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย กสทช.ได้กำชับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ และได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบหาบริเวณที่มีการกระทำความผิด รวมถึงตัวผู้กระทำความผิด

2) การแก้ปัญหาซิมผี กสทช.ดำเนินการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งเจ้าของซิมโทรศัพท์มายืนยันตัวตนให้ถูกต้องตามแผนงาน ดังนี้ กรณีผู้มี 100 ซิมขึ้นไป ประมาณ 8,000 ราย ให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมกราคม 66 กรณีผู้มี 30 ซิมขึ้นไป ประมาณ 22,000 ราย ให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมีนาคม 2566 กรณีผู้มี 5 ซิมขึ้นไป ประมาณ 380,000 ราย ให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน 2566

3) การแก้ปัญหาบัญชีม้าและบัญชีต้องสงสัยนำไปใช้กระทำความผิดกฎหมาย สำนักงาน ปปง.ได้จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมาย การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 และได้แจ้งรายชื่อผู้กระทำความผิดกฎหมายให้สถาบันการเงินดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะมีการเพิ่มมาตรการต่างๆ เข้ามาดูแลแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตัวเราเอง เจ้าของเครื่อง ที่จะต้องใส่ใจและระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่าเปิดช่องว่างให้มิจฉาชีพเข้ามาใช้งานได้ นั่นก็คือ ต้องระมัดระวังลิงก์แปลกปลอมต่างๆ ถ้ามาจากบุคคลที่ไม่รู้จักก็ไม่ควรกด หรือการโหลดแอปที่ไม่ได้การรับรอง หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์อันตราย ซึ่งพวกนี้มันจะมีไวรัส หรือมัลแวร์ แฝงตัวเข้ามาได้ ที่สำคัญ การตั้งรหัส การใช้งานแต่ละแอป ไม่ควรที่จะตั้งเหมือนกัน

ทั้งหมดนี้ ถ้าเราป้องกันตัวเองก่อนได้ปัญหาการถูกเข้ามาดูดเงินก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน.